



ประกาศเทศบาลตำบลนาเจลิยง

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลนาเจลิยงตำแหน่งพนักงานเขียนตัว

ตามประกาศเทศบาลตำบลนาเจลิยง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล โดยเทศบาลตำบลนาเจลิยงได้ดำเนินการ
สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยเทศบาลตำบลนาเจลิยง กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และการแต่งตั้งไว้ดังนี้

๑. การประกาศผลการสอบแข่งขันได้ จะประกาศโดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงลง
มาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาควิชาเฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลำดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๒. บัญชีสอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่าง
เดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ใน
กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปก่อนขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมี
อายุเกิน ๒ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ง
ก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุ
ครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๓. ผู้สอบได้ผู้ใด ได้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว

๓.๒ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๓.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องให้เวลาผู้สอบได้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือให้มารายงานตัว

๓.๔ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่
สอบได้ เช่น ไม่จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันภายในกำหนด ขาดคุณสมบัติในการบรรจุแต่งตั้งเป็นต้น

๔. เทศบาลตำบลนาเจลิยง เป็นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขันนี้ และมีอำนาจพิจารณาอนุญาต
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีความประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลอื่น โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่สอบแข่งขันได้
ตามบัญชีการสอบนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประชา ทองรัตนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียง



บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในตำแหน่งพนักงานเขียนตัว
เทศบาลตำบลนาเกลือ อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๒	นางสาวเกตุณภัส ยิงซ์ัดสามารถ	
๒	๐๑๓	นางสาวศศิวิมล กิจพัตตราภรณ์	
๓	๐๐๘	นางปารีชาติ ชาญธัญกร	
๔	๐๑๗	นางสาวปิยธิดา วรรณารักษ์	
๕	๐๐๗	นางสาวมารีษา อุตมะ	
๖	๐๑๑	นางสาวภรณ์ยา ตุ่มประสิทธิ์	
๗	๐๐๒	นางรัตติกาล ฮองกุล	
๘	๐๐๓	นายจักรพันธ์ แก้วหมุด	
๙	๐๐๙	นางสาวรัญญา ทุมขันธุ์	
๑๐	๐๑๖	นายพลสิทธิ์ บุญมาก	
๑๑	๐๐๑	นางสาวอรพรรณ พันธุ์สา	
๑๒	๐๐๖	นางสาวศุภาณิชา สุวรรณสาร	
๑๓	๐๑๔	นางสาวภุมริน เกิดที่สุด	
๑๔	๐๑๙	นางสาวณัฐธา ทิวรรณ	